

## ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558

### ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

#### ปลูกข้าวไร่แซมร่องมันฯ มากประโยชน์หลายด้าน



“ทั้งๆที่ชาวบ้านในโคราชทำนาแต่ต้องซื้อข้าวกิน สาเหตุเพราะน้ำมีไม่พอให้ทำนา ยิ่งปีที่ผ่านมาแล้วหนักชาวบ้านต้องซื้อข้าวสารเพิ่ม เราจึงเอาปัญหานี้มาคิดแล้วเกิดปิ๊งไอเดีย ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวไร่แซมในมันสำปะหลัง”

ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บอกว่า หากพูดอย่างเดียว คงมีแต่คนฟังไม่มีใครทำเป็นเยี่ยงอย่างแน่ เลยต้องทำแปลงตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็น...ทำแปลงทดลองใน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนให้ทำโครงการ “กลไกการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา” ให้เกิดความยั่งยืน ใช้แก้ปัญหาผลผลิตจากวิกฤติน้ำแล้ง โดยใช้ข้าวไร่พันธุ์หาบหัก พันธุ์ข้าวเจ้า พื้นเมืองของโคราชปลูกเปรียบเทียบกับข้าวไร่พันธุ์ข้าวเหนียวหอมภูพานจากสกลนคร, ข้าวเจ้าหอมมะลิดอยและข้าวเหนียวดำพันธุ์ลิ้มผิวจากเพชรบูรณ์ เพื่อดูว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมกับชาวบ้านมากที่สุดด้วยการทำแปลงปลูก 2 รูปแบบ ทั้งหวานเดี่ยว และปลูกแซมมันสำปะหลัง การปรับปรุงดินทำเหมือนเดิมตามที่เกษตรกรเคยทำมา การปลูกแบบหวานเดี่ยว ใช้พื้นที่ 1 ไร่ต่อเมล็ดพันธุ์ 15 กก. เปรียบเทียบกับการปลูกด้วยวิธีหยอดสลั๊บแถว หยอดข้าว 6 แถว เว้นระยะ 50-80 ซม.ปลูกมันสำปะหลังแซม 1 แถว ปลูกแซมพร้อมกันเพื่อให้โตพร้อมกัน พื้นที่ 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 8 กก. เมื่อข้าวอายุ 93-95 วัน เก็บเกี่ยวได้ ผลปรากฏว่า แปลงปลูกข้าวเดี่ยว ข้าวหอมภูพานได้ข้าวเปลือก 765 กก.ต่อไร่, ข้าวหาบหักได้ 645 กก.ต่อไร่, ข้าวหอมมะลิดอยได้ 363 กก.ต่อไร่ และข้าวลิ้มผิวได้ 300 กก.ต่อไร่



ส่วนแปลงปลูกแซมในร่องมันฯ ข้าวหอมภูพานได้ข้าวเปลือก 240 กก.ต่อไร่, ข้าวหาบหักได้ 295 กก.ต่อไร่, ข้าวหอมมะลิตอยได้ 230 กก.ต่อไร่ และข้าวลิ้มผิวได้ 195 กก.ต่อไร่ แม้ได้ปริมาณเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่าแปลงปลูกข้าวเดี่ยว แต่สามารถลดต้นทุนการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงดิน การดูแลกำจัดวัชพืชครั้งเดียว...ลงทุนครั้งเดียวได้ประโยชน์ 2 ทางเลือก และหลังเกี่ยวข้าวแล้วยังได้ ฟาง ตอซังข้าวที่เน่าเปื่อยกลายเป็นอินทรีย์วัตถุช่วยบำรุงและรักษาความชุ่มชื้นในดิน ส่งผลให้ต้นมันสำปะหลังหยั่งรากได้ลึกแตกหัวใหญ่ขึ้น คุณภาพดินที่ดีขึ้นจากการปลูกข้าว การขุดหัวมันทำได้ง่ายกว่าเดิม หัวไม่หักค้ำหน้าดิน ได้ผลหัวมันเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ตันต่อไร่ จากเดิมที่เคยได้เพียง 3-3.2 ตันต่อไร่

นอกจากนั้น การปลูก ข้าวไร่แซมมันสำปะหลังในฤดูถัดไปยังสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีก เพราะมีฟางและตอซังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย และยังช่วยลดค่าครองชีพไม่ต้องซื้อข้าวคนอื่นกินได้อีกทางหนึ่ง

เพ็ญพิชญา เตียว

## มติใหม่ กฟก.ฟื้นฟูอาชีพ



มีเรื่องนำยินดีสำหรับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะได้มีแนวทางฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจน ในแบบเกินลืมหาปากได้เสียที

วันก่อน นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ นำทีมพาเจ้าหน้าที่สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้ แม้แต่เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ เพิ่งจะถึงบางอ้อ ด้วยมีสถานีให้ฝึกอบรมเรียนรู้การทำอาชีพเกษตรมากมาย ถึง 31 สถานี แต่ละอาชีพไม่ใช่ให้ความรู้กันแบบพื้นๆ แต่เป็นแบบคัดกรองอาชีพให้เกษตรกรนำไปใช้ได้เลย ทำไปแล้วไม่ใช่แค่ลืมหาปาก ตั้งตัวกันได้เลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงไหม เพาะเห็ด ปลูกผักพื้นบ้าน ฯลฯ มีการคัดพันธุ์ชั้นเลิศที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทนโรค โตเร็ว ผลิตออกมาแล้วขายได้ราคาดีกว่าสินค้าทั่วไป สอนให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงช่องทางทำการตลาด...จะทำให้เกษตรกรไทยเป็นได้เหมือนเกษตรกรญี่ปุ่น แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่เรามองข้าม การปลูกผักพื้นบ้าน ดูเหมือนไม่มีอนาคต แต่เขากลับสอนให้ปลูกผักขายเป็นชุดๆ เช่น ผักสำหรับทำลาบ ทำส้มตำ ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับยุคสมัย ผู้บริโภคไม่ต้องไปเลือกซื้อแต่ละอย่างให้เสียเวลา...การเลี้ยงไหมก็เช่นกัน บ้านเรามีมันสำปะหลังเยอะมาก เขามีไหมพันธุ์กินใบมันสำปะหลังให้ไปเลี้ยงทำเป็นผ้าไหมขายได้ผืนละเป็นพัน

“การอบรมครั้งนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราเห็นช่องทางการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรได้ชัดเจนขึ้น ไม่ใช่ฟื้นฟูกันแบบที่ผ่านๆ มา ทำตามที่เกษตรกรอยากได้ ทั้งที่ไม่มีอนาคต แต่ก็ยังแห่ทำตามกัน ต่อไป การฟื้นฟูอาชีพของ กฟก.ต้องปฏิรูปใหม่ เราจะทำข้อตกลงร่วมกัน มก. กำแพงแสน ให้เกษตรกรมาเลือกเรียนรู้อาชีพก่อน ชอบอย่างไรจะให้อบรมอย่างนั้น อบรมกันแบบให้แน่น รู้จริง เข้าใจ ทำเป็นเพื่อสมาชิก กฟก.จะได้มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงและมั่นคงมากขึ้น” เลขาธิการ กฟก.พูดอย่างมั่นใจ

**ชมชื่น ชูช่อ**

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ผืนค้ำผู้บริโภครู้!! แซ่แข็งพ.ร.บ.องค์การอิสระฯ : ทีมข่าวรายงานพิเศษ



ปัจจุบัน คนไทยถูกหลอกให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน ล่าสุดคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนรายงานข้อมูล 8 ด้านที่คนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา คือ 1.เรื่องที่อยู่อาศัย 2.การบริการสาธารณะที่ด้อยคุณภาพ 3.การบริการสุขภาพ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 4.อาหารและยาโฆษณาเกินจริง 5.การเงินการธนาคาร การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ไม่ลดอัตราเงินกู้ การใช้บริการฝากถอนเงินทางอินเทอร์เน็ตและเอทีเอ็ม 6.การสื่อสารและโทรคมนาคม 7.ด้านสินค้าและบริการทั่วไปมีปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น สารปนเปื้อนในขนมปัง และ 8.รถยนต์ใหม่ที่ด้อยคุณภาพเครื่องยนต์บกพร่องซาร์ดู หรือไม่ประหยัดน้ำมันอย่างที่โฆษณาไว้

ขณะเดียวกันยังมีผู้บริโภคอีก 8 กลุ่ม ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการซื้อสินค้าและใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม ทั้งที่ยื่นเรื่องขอเยียวยาจากหน่วยงานรัฐแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากระบบการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐเท่าที่ควรประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้เสียหายจากการใช้บริการฟิตเนสที่มีชื่อเสียง 2.กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ใหม่แต่มีความชำรุดบกพร่อง กรณีรถเซฟโรเลตและฟอร์ด 3.กลุ่มผู้เสียหายจากบริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย 4.กลุ่มผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์ 5.กลุ่มผู้เสียหายจากหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 6.กลุ่มผู้เสียหายจากหนี้ในระบบ 7.กลุ่มผู้เสียหายจากการเช่าพื้นที่ขายสินค้า กรณีสวนทวดจิบ และ 8.กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อที่ดินเพื่อทำเกษตร (กรณีซีพีแลนด์)

ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริโภคไทยต้องได้รับการปกป้องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมด้วยการแสดงความคิดเห็น กำหนด ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐ ผลักดันกฎหมายองค์การอิสระฯ ตามสิทธิใน รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 61 สิทธิของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองให้เกิดขึ้นใน

รัฐธรรมนูญใหม่ แม้ว่าปัจจุบันจะมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็ตาม แต่ยังไม่ทำหน้าที่ดูแลผู้บริโภคได้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างแท้จริง

“สารี อ๋องสมหวัง” ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาปฏิรูปบอก ว่า เครือข่ายผู้บริโภคใช้เวลาเกินกว่า 17 ปีในการผลักดันเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่า ภาครัฐพยายามเตะถ่วง ยื้อเวลา ไม่ออกเป็นกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งที่เรื่องนี้ผ่านขั้นตอนสมานิติ บัญญัติแล้วที่ประชุมสภาปฏิรูปก็เห็นชอบนำเสนอต่อเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 จนวันนี้ผ่านมา 6 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าหรือการพิจารณาใดๆ เรื่องยังคง แข้งแข็งอยู่ในขั้นตอนครม.

“เราคาดหวังว่า ครม. นี้จะเดินหน้าแต่ยังไม่เห็นแวว บอกเพียงให้รอรัฐธรรมนูญใหม่ก่อน ทั้ง ที่กฎหมายนี้ผ่านสมานิติบัญญัติมามากพอผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแล้วกฎหมายนี้มีประโยชน์ ต่อประชาชนโดยการเปลี่ยนโครงสร้างคุ้มครองผู้บริโภคใหม่ จากเดิมที่ผู้บริโภครอให้คนอื่นมาคุ้มครอง เป็นระบบที่ผู้บริโภคจะคุ้มครองตัวเอง” สารี กล่าวและว่า

เหตุผลล่าช้า เพราะรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจไม่จริงใจกับการปฏิรูป มัวแต่ฟัง สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่พูดตลอดว่าหากมีองค์การนี้จะทำให้การทำงานซ้ำซ้อนกันและกลัวจะ ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐด้วยกัน ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการทำอะไรทั้งที่สามารออกเป็นกฎหมายได้ เลยปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉย ฝ่ายเราเองไม่สามารถทำอะไรได้เพราะทำมามากพอแล้ว คงต้องรอทำที่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนว่าจะเขียนอย่างไร

“ตอนนี้ได้แต่หวังให้ประชาชนที่ประสบปัญหาไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลในฐานะผู้บริโภค เป็น ผู้ออกมาเรียกร้องแสดงพลัง ผลักดันการตั้งองค์การอิสระฯ เพราะถือว่า ที่ผ่านมาระยะนี้ ได้ทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่แล้ว ประชาชนคงเห็นในสิ่งที่เราทำ หากจะเดินหน้ามากไปเกรงคนจะเข้าใจไปว่า เป็น กฎหมายของเราเอง แต่ความจริงไม่ใช่เลย เรื่องนี้หลายฝ่ายทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ สถาบันวิจัยที่ตีอาร์ไอ ต่างเห็นด้วยกับการตั้งองค์การอิสระฯ ที่พร้อมจะตรวจสอบ ป้องกัน ผลักดัน และ เปิดเผยการทำงานของรัฐ” สารี กล่าว

จากปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าทุกวันนี้มีเรื่องร้องเรียนการเอาเปรียบผู้บริโภคมากมาย ทั้งเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้ไม่เท่าทัน ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถดูแลคุ้มครองตัวเองได้แม้จะมีการร้องเรียนผ่าน สคบ. ก็ตาม แต่ประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบที่ ผ่านมามีน้อยมาก เช่นกรณีรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินฝาก 2 ครั้งกลับไม่มีใครสนใจว่ารัฐทำอะไรเมื่อลด ดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย แต่สคบ. ไม่กล้าตรวจสอบที่จะลงไปตรวจสอบตรงนี้เพราะ เห็นว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานรัฐต่อรัฐด้วยตัวเอง พร้อมอ้างเสมอว่า การมีองค์การอิสระฯ จะไป ชับซ้อนการทำงานของ สคบ.

“รัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ 2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น ปากเสียงแทนประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการซื้อหรือใช้บริการต่าง ๆ แต่วันนี้ร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปปี 2558 กลับตัด “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ออกจากร่าง รัฐธรรมนูญ แล้วประชาชนจะเหลือหลักประกันอะไรว่าจะมีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเกิดขึ้น และจะเรียกรัฐธรรมนูญนี้ว่าเป็นฉบับปฏิรูปได้อย่างไร" สารี กล่าวทิ้งท้ายพร้อมระบุว่า ไม่มีใครคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีเท่ากับตัวผู้บริโภคเอง

จากรายงานสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากผู้บริโภคมายังเครือข่ายองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในรอบ 6 เดือนปี 2558 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากถึง 2,000 กว่าเรื่อง เป็นความเดือดร้อนทั้ง 7 ด้านข้างต้นหากเปรียบเทียบกับกรรณการร้องเรียน 6 เดือนแรกของปี 2557 แล้วสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอดปี 2557 มีการร้องเรียนมากถึง 3,700 เรื่อง

หากย้อนอดีตกลับไปในส่วนของการขับเคลื่อน “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ 17 ปีอย่างจนถึงขณะนี้ก้าวหน้าสู่ปีที่ 18 แล้ว ในปี 2559 ถือว่า ใช้เวลานานในการก่อสร้างตัว โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี 2540 มาตรา 57 ที่กำหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อนโยบาย มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับด้วยเงื่อนไขจากฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการเมือง

จะเห็นว่า อำนาจในการออกกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นของผู้บริโภคเองไม่ได้ถูกผูกขาดอยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมของตนเองเสนอแนะ และให้ความเห็นในการออกกฎหมาย รวมทั้งให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้พยายามรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตาม

“ไพบุลย์ ช่างทอง” ผู้ประสานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนบอกว่า องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจะเต็มเต็มช่องว่างการทำงานของรัฐบาล และหนุนเสริมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐเป็นตัวเร่งให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริโภค รัฐ และเอกชน ยกกระดับความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ

สอดคล้องกับความเห็นของ “เจริญ วงศ์กังแห” ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการเห็นว่ากรม.ควรเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการกรรณการร่างรัฐธรรมนูญ และเร่งรัดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็วเพราะช่วยให้ผู้บริโภค มีความรู้ เท่าทัน มีพลังในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

แม้ว่าสภาพปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานจะเห็นชอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็ตาม ซึ่งที่ผ่านมาผ่านการประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สปช. เช่น 1.ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

2.การปฏิรูปกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขโดยผลักดันสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิรูปตลอดจนสินค้าและบริการมีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังสินค้าเข้าสู่ตลาด โดยให้มีกฎหมาย 3.จัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐในการเสนอกฎหมายและกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ตลอดจนการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การแจ้งเตือนและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบผู้บริโภคในสัญญาซื้อขาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแต่เรื่องขณะนี้ยังค้างอยู่ที่กรม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นานกว่า 6 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในการหยิบยกมาพิจารณาแต่อย่างใด กลายเป็นฝันค้าง ผู้บริโภคที่ต้องรอคอยความหวังในการคุ้มครองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป...

ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเกิดขึ้นมากในขณะนี้ คงต้องมีติดตามดูกันต่อไปว่า “กฎหมายองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค” จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เครือข่ายคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการล่ารายชื่อ ประชาชนร่วมสนับสนุนผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วด้วยการร่วมลงชื่อทางเว็บไซต์หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์รวบรวมถึงรัฐบาลช่วยกระตุ้นอีกทางหนึ่ง

### สิทธิผู้บริโภคสากล 8 ประการ

1. สิทธิรับสินค้า บริการที่จำเป็น
2. สิทธิรับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์
3. สิทธิรับการคุ้มครองไม่ถูกลวงโฆษณา
4. สิทธิเลือกซื้อสินค้าบริการที่เป็นธรรม
5. สิทธิแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ที่พึงได้
6. สิทธิรับค่าชดเชย ถูกละเมิดหลอกลวง
7. สิทธิความเท่าทันต่อการบริโภค
8. สิทธิยังชีพปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี

### ประโยชน์ ก.ม.องค์การอิสระฯ

- (1) เปิดเผยข้อสินค้าที่เอาเปรียบ
- (2) เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้บริโภค
- (3) รู้เท่าทันไม่ถูกหลอก ถูกโกง
- (4) สนับสนุนผู้บริโภคครบวงจร
- (5) ตรวจสอบ คุ้มครอง
- (6) ผลักดันกฎหมาย

## อ้อยอินทรีย์เพิ่มทางเลือกเกษตรกรป้อนโรงงานน้ำตาล‘คนรักสุขภาพ’ : ดลมนัส กาเจ



ท่ามกลางผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารการกินที่มีความปลอดภัย สารพิษ ทำให้ “กลุ่มวังขยาย” สนับสนุนหันมาส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกอ้อยอินทรีย์ในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง เพื่อผลิตน้ำตาลออร์แกนิกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2549 จนสามารถผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ในปี 2554 แต่เวลาผ่านไป 10 ปี การผลิตน้ำตาลออร์แกนิกได้เพียง 4% จากทั้งหมดการผลิตน้ำตาลทั้งหมดของกลุ่มวังขายนับปัจจุบัน กระนั้นกลุ่มวังขายนับตั้งเป้าไว้ว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะสามารถขยับขึ้นมาเป็น 30% จากเป้าที่ตั้งไว้ว่าต้องให้ได้ 100% ในอนาคต

หากดูตัวเลขประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอ้อยมากถึง 100 ล้านตันอ้อยต่อปี สามารถแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ประมาณ 10 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1.9 แสนล้านบาท ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล แต่สำหรับน้ำตาลออร์แกนิกไทยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากบราซิลและปารากวัย เนื่องจากในประเทศไทยผลิตน้ำตาลออร์แกนิกเพียงรายเดียวเท่านั้นคือกลุ่มวังขายนั่นเอง

“ที่จริงกลุ่มวังขายนับประกาศนโยบายการผลิตอ้อยอินทรีย์และน้ำตาลออร์แกนิกมาตั้งแต่ปี 2547 แต่เริ่มดำเนินการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเกษตรกรปลูกอ้อยในระบบเกษตรอินทรีย์เมื่อปี 2549 จนเราสามารถผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเมื่อปี 2554 โดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะได้ราคาเพิ่มตันละ 50 บาทและสามารถลดต้นทุนได้จากเดิมไร่ละ 4,700 บาท เหลือ 3,900 บาท” ดร.ณรงค์ ชินบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลุ่มวังขายนับกล่าวระหว่างไปเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ที่ จ.ลพบุรี

ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ ดร.ณรงค์ ยืนยันว่า เป็นไปตามตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ หรือไอโอฟม (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movement) และจัดตั้งระบบควบคุมภายในที่เรียกว่าไอซีเอส (Internal Control System : ICS) เพื่อติดตามตรวจรับรองแปลงอ้อยอินทรีย์และเป็นพี่กอบรมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อยให้มีความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ระบบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

จากนั้นมีการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองโดยกลุ่มวังขายนับได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตรและกรม



ส่งเสริมการเกษตร ก่อนจะทำการคัดเลือกแปลงเกษตรกรรมตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงดินก่อนปลูกอ้อย จึงทำให้น้ำตาลออร์แกนิกของกลุ่มมิตรวงษ์นาย ได้รับการรับรองมาตรฐานของตลาดร่วมกลุ่มประเทศยุโรป (EEC 483/2007) มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) และมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (Japan Agriculture Standard; JAS )

ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกอ้อยอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจำนวนกว่า 800 ราย ปลูกอ้อยในพื้นที่กว่า 3 หมื่นไร่ ผลิตน้ำตาลออร์แกนิกได้กว่า 1.5 หมื่นตัน จำหน่ายในประเทศไทย 6,000-7,000 ตัน ที่เหลือส่งออกไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฮองกง และจีน แต่เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น กลุ่มวงษ์นายเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์มากขึ้น ตั้งเป้าอีก 3 ปีจะเพิ่มปริมาณอ้อยอินทรีย์ให้ได้ถึง 30% ของปริมาณอ้อยทั้งหมดของกลุ่มวงษ์นาย แต่เป้าหมายจริง ๆ ต้องการให้ผลิตได้ 100% ในอนาคต

เพียว จันท์เพ็ง ชาวไร่อ้อย ต.หนองยายโตะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เกษตรกรที่หันมาปลูกอ้อยอินทรีย์แบบจริงจัง กล่าวว่า เริ่มเข้าโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 เริ่มต้น 7 ไร่ก่อน และขยายเป็น 32 ไร่ จากพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 180 ไร่ เนื่องจากเห็นถึงราคาที่ได้เพิ่มขึ้นและได้ของแถมคือสุขภาพที่ดีขึ้นตามมา หลังจากที่ใช้สารเคมีในการปลูกอ้อยมา 14 ปีแล้ว พบว่าในแต่ละปีใช้เงินลงทุนกว่า 2-3 แสนบาท พอทานเข้าสภาพของดินกลายเป็นดินแข็ง สุขภาพของตัวเองก็ไม่ค่อยดี

หลังจากมีเจ้าหน้าที่จากโครงการอ้อยอินทรีย์ของกลุ่มวงษ์นายมาแนะนำให้รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์จึงร่วมโครงการโดยปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ แอลเค 11 ปีแรกเก็บเกี่ยวได้ 12 ตันต่อไร่ เท่ากับอ้อยทั่วไป พอปีที่ 2 ได้ 14 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน (ซีซีเอส) เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนลดลงมาก ทั้งในเรื่องของค่าปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ 1 กระสอบต่อไร่ ในราคา 700 บาท พอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน 1 กระสอบ ราคาเพียง 200 บาท รวมถึงค่ายากำจัดวัชพืช ยาค่าแปลง ปีนี้จึงขยายพื้นที่เพิ่มอีกเป็น 32 ไร่ เพราะเห็นชัดเจนว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 25%

“เราลองปลูกแบบอินทรีย์ไม่นาน ที่เห็นชัดคือดินที่แข็งกลับร่วนซุย มีไส้เดือน มีกิ้งกือ และแมลงที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สุขภาพก็ดีขึ้น ตอนนี้เดินเข้าแปลงสามารถเดินเท้าเปล่าได้สบายใจ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ดินมีความสมบูรณ์ดี อยากแนะนำให้เพื่อนบ้านทำตามบ้าง” เพียว กล่าว

ขณะที่ เถลิงศักดิ์ ชูเมือง เกษตรกรรุ่นใหม่แห่ง ต.สักจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี บอกว่ามีที่ทำกินกว่า 50 ไร่ สมัยก่อนพอใช้พื้นที่ปลูกถั่วเขียว ปลูกฝ้าย ต่อมาปลูกข้าวโพด พอถึงรุ่นเราจึงหันมาปลูกอ้อย พอทราบว่าคุณวงษ์นายส่งเสริมให้ปลูกอ้อยอินทรีย์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างร่องปลูกถั่วเขียวเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้ดินพบว่าผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นและสภาพดินดีขึ้นด้วย

“เมื่อก่อนเกษตรกรทำไร่ทำนาตามมีตามเกิด ไม่ค่อยใส่ใจวิธีการ แต่ปัจจุบันมีโอกาสเข้าอบรมเรื่องการปลูกพืชบำรุงดินและได้วิธีการดี ๆ ใหม่ ๆ มาลองทำเสมอ อย่างปลูกถั่วเขียวลงในแปลงอ้อยก็ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ช่วยให้ดินโปร่ง พู กักเก็บน้ำได้ดี เพราะถั่วจะมีไนโตรเจนทำให้อ้อยมีสีเขียวมากขึ้น ช่วยเก็บความชื้นของดินและคลุมวัชพืชได้ด้วย” เถลิง กล่าว

การปลูกอ้อยอินทรีย์นับเป็นอีกหนทางเลือกของเกษตรกรในยุคที่คนหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพ เพราะที่ได้มานอกจากจะลดต้นทุน มีรายได้เพิ่มแล้ว ยังทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ขณะที่บริษัทผู้ซื้ออินทรีย์รับทั้งหมดอีกด้วย